
 

 

Reykjavík, 16. maí 2023 

 

Til:  Umhverfis- og skipulagsráðs 

Efni:  Fyrirspurn áheyrnafulltrúa Sósíalistaflokksins um snjómokstur 

 

 Vísað er til fyrirspurnar áheyrnafulltrúa Sósíalistaflokksins um snjómokstur 
dagsetta 12. apríl 2023. Fyrirspurnin er svohljóðandi: „Hvenær hófst útvistun á 
snjómokstri í Reykjavík og hvernig hefur sú þróun verið síðan? Hvernig var fyrirkomulag 
snjómoksturs áður en ráðist var í útvistun? Sósíalistar kalla einnig eftir gögnum um 
kostnað snjómoksturs á hverju ári eins langt og aftur nær, bæði á verðlagi hvers árs og 
föstu verðlagi.“ 

Hér að neðan er tafla sem sýnir uppreiknaðan kostnað vegna vetrarþjónustu miðað 
við launa- og ökutækjavísitölu eins langt og hægt er að nálgast kostnaðartölur með 
góðu móti. 

 

Útboð á vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar hefur að öllum líkindum hafist fyrir 
alvöru þegar Vélamiðstöðinni var útvistað upp úr síðustu aldamótum en áður en 
það gerðist sá Vélamiðstöðin um verkefnið með eigin tækjum og mannskap. Eftir 
söluna á Vélamiðstöðinni hefur vetrarþjónusta verið í blönduðum rekstri útboða og 
eigin vinnu sem hefur reynst hagkvæmt rekstrarlíkan í þessari þjónustu. 

Beðist er velvirðingar á seinkun svara við fyrirspurninni. 

Virðingarfyllst, 

Hjalti J. Guðmundsson 
Skrifstofustjóri 
Skrifstofu borgarlandsins 
 


